

TRƯỜNG QUỐC TẾ TRIỂN KHAI HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP



HỢP TÁC VỚI CÔNG TY LADIPAGE, HỌC TẬP THỰC TẾ CÙNG CHUYÊN GIA DIGITAL MARKETING

Chiều ngày 15/11/2022, trong chương trình tham quan doanh nghiệp và xúc tiến hợp tác cùng Công ty cổ phần công nghệ LadiPage Việt Nam, các giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường Quốc tế - ĐHQGHN đã có cơ hội được học hỏi, giao lưu cùng ông Tình Nguyễn - Co-founder của LadiPage Vietnam và bà Cao Việt Anh - Giám đốc Marketing tại LadiPage Vietnam. Chuyển tham quan học tập thực tế đặc biệt ý nghĩa với các bạn sinh viên có niềm đam mê cũng như có định hướng trong ngành Digital Marketing. Chia sẻ về những kiến thức liên quan đến Martech và thị trường công nghệ tiếp thị trên toàn cầu và ở Việt Nam, ông Tình Nguyễn đã đem đến cho sinh viên những kiến thức bổ ích, giúp sinh viên có cái nhìn khách quan hơn về sự liên kết giữa những kiến thức được học tại trường và khi làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể xây dựng lộ trình học tập và phát triển phù hợp để đón đầu những xu hướng mới, đặc biệt với công nghệ quản lý landing page, và những cơ hội việc làm vô cùng hấp dẫn trong tương lai. Trong thời gian tới hai bên bày tỏ mong muốn hai bên sẽ sớm ký kết MOU và tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hợp tác sâu rộng... [Xem thêm](#)

HỢP TÁC CÙNG VTI GROUP, MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ

Sáng ngày 23/11, Trường Quốc tế và VTI Group đã có buổi gặp mặt triển khai hợp tác đa lĩnh vực tại trụ sở công ty. Hai bên thống nhất được nhiều khía cạnh hợp tác, đem lại giá trị thiết thực dành cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên khối ngành Công nghệ. Trao đổi tại buổi gặp mặt, ông Trịnh Minh Giang - Vice President, VTI Group kiêm Tổng Giám đốc, VTI CLOUD đề cập đến nhu cầu lên đến 2000 nhân sự chuyên sâu có trình độ tiếng Anh thành thạo trong các lĩnh vực: Khoa học máy tính, Lập trình, Kỹ sư phát triển phần mềm mảng Cloud, hợp tác cùng các đối tác quốc tế hàng đầu như AWS, Microsoft. Qua đó, sinh viên khối ngành Công nghệ của Trường Quốc tế, với lợi thế được đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, có thể đón đầu cơ hội việc làm trong và ngoài nước khi tốt nghiệp. Hai bên đã trao đổi về chương trình thực tập có phụ cấp rất cạnh tranh cho sinh viên, workshop cùng chuyên gia công nghệ, tham quan doanh nghiệp, đào tạo chuyên sâu cấp chứng chỉ hành nghề. Đặc biệt, tháng 1/2023, sinh viên Trường Quốc tế có cơ hội tham gia vào dự án 'tập trận' trong 3 tháng của VTI Academy, nhằm tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho 200+ doanh nghiệp, đối tác công nghệ trong và ngoài nước... [Xem thêm](#)

